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Fyrirspurn

til menntamálaráðherra um leyfi til heimakennslu á grunnskólastigi.

Frá Svanfríði Jónasdóttur.

Hefur einhver sveitarstjórn sótt um heimild til að leyfa heimakennslu á grunnskólastigi?
Ef svo er, hvaða ástæður voru þá fyrir slíkri beiðni? Hvaða ástæður gætu helst réttlætt slíka
heimild að mati ráðherra?


